



ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๕๕	นางสาวสุภาพร เมืองสนธ์
๒	๐๑๗	นางสาวสุพาภรณ์ อ้อคำ
๓	๐๖๒	นางสาวกฤษณา พิศเพ็ง
๔	๐๐๑	นางสาวสุกัญญา ไปปอด
๕	๐๙๓	นายศรารุช แวงคำ
๖	๐๑๕	นางสาวจิตติณัฐ์ โสเกษ
๗	๐๒๘	นางสาวจิตติญา จันดาโคต
๘	๐๔๖	นางสาวปรารีย์า พิมพ์สัย
๙	๐๑๙	นางสาวญาสุนิษฐ์ เทียนคำ
๑๐	๐๕๓	นางสาวนริศรา สุริสาย
๑๑	๐๕๖	นางสาวอรชา ทาแหยม
๑๒	๐๒๕	นางสาววิกานดา พระยาหล่อ
๑๓	๐๐๓	นางสาวศิริพร นุชิต
๑๔	๐๓๘	นางสาววิลาวรรณ ทุมชะ
๑๕	๐๖๓	นางสาวจินดารัตน์ โสมเกตรินทร์

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรขึ้นบัญชีถือปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับที่สอบได้ ๑ - ๕ ไปรายงานตัว เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

/๒. บัญชีรายชื่อ... ก.๒

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อการสรรหาและเลือกสรรครบ ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น และภายหลังมีตำแหน่งว่างลงระหว่างปี และยังไม่ครบสิ้นสุดของกรอบอัตรากำลังดังกล่าว จังหวัดหนองบัวลำภูอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่เหลือนดังกล่าว หรือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ

๓. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ถือว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างตามวัน เวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลาที่กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้วก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในวันไปรายงานตัวจะต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ชั้นยศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มาทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูกำหนด โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียน และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรคมายีนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๓๐

(นายเกรียงวิษณุ เตชะวิทย์ไวยทิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู